

Mannish boy (แมนนิช บอย)



Artist Bio

Mannish boy (แมนนิช บอย) ถูกก่อตั้งขึ้นมาจากความตั้งใจที่จะทำเพลงไทยให้เป็นสไตล์เพลงแบบบลูส์ร็อค ซึ่งเป็นแนวเพลงที่หาฟังได้ยากในวงการดนตรีเมืองไทยในขณะนี้ โดย Mannish boy นั้นได้ถูกก่อตั้งขึ้นมาในรูปแบบศิลปินเดี่ยว โดย “กัน” ทำหน้าที่เป็นศิลปินเดี่ยวในบทบาทนักร้อง มือกีตาร์ รวมถึงการแต่งเพลงทั้งหมด “กัน” เป็นอดีตสมาชิกของศิลปินวง Coconut Sunday ศิลปินที่เคยไปเล่นดนตรีที่ญี่ปุ่นและชนะเลิศการประกวดดนตรีระดับประเทศรวมถึงการได้เป็นผู้เข้าชิงรางวัลสี่สีนอวอร์ด โดยเพลงที่ “กัน” ได้เขียนเนื้อร้องและเป็นที่รู้จักและติดชาร์ทวิทยุทั่วประเทศในเวลานั้นนั่นก็คือเพลง “บางเวลา”

โดยผลงานในนาม Mannish boy นั้นได้ถูกปล่อยมาแล้ว 3 ซิงเกิ้ล คือเพลงเร็วอย่างเพลง “Brownie Honey” (บราวนี่ ฮันนี่) ที่เป็นเพลงเปิดตัวของ Mannish boy ที่มีจุดเด่นคือ การหยิบสไตล์ 12 บาร์ของเพลงบลูส์แบบดั้งเดิมนำมาใช้ และ ใส่กีตาร์ในสไตล์บลูส์ร็อคที่หาฟังได้ยากมาก “รักเมื่อแรกเจอ” (First love) เพลงช้าลำดับที่สองของ Mannish boy เป็นอีกเพลงหนึ่ง ที่นำสไตล์

ลูส์บัลลาดแบบเฉพาะทางที่เรียกกันว่า Gospel Blues มาใช้ แล้วเรียบเรียงตัวเพลงให้เข้ากับเนื้อหาของเพลงได้อย่างซาบซึ้ง ในแบบที่เราไม่เคยได้ยินมาก่อน

ตามด้วย “เพื่อสิ่งใด” ผลงานที่สามของ Mannish boy ในปี 2023 ที่ปล่อยผลงานเพลงแรกในฐานะศิลปินชายเดี่ยวคนแรกของคุณค่าย BLIV LABEL (บลิว เลเบิล) ค่ายที่มีดนตรีและศิลปะเป็นแรงขับเคลื่อนอย่างมีพลัง

โดยจุดเด่นของ เพลง เพื่อสิ่งใดก็คือ การเปิดตัวของ Mannish boy ในแบบที่นำความเป็นดนตรี Pop และดนตรี Blues มาผสมกันในแบบที่ตัวศิลปินเองอยากได้ยิน โดย BLIV LABEL ได้ให้อิสระในการนำเสนอผลงานกับศิลปินอย่างที่สุดเพื่อที่ความสุขในการสร้าง และนำเสนอผลงานจะส่งพลังผ่านไปถึงผู้ฟังได้อย่างจริงใจและตรงไปตรงมาที่สุด

วันนี้ Mannish boy มาพร้อมกับซิงเกิ้ลล่าสุด “ทบทวน” บทเพลง ที่ทำให้เรารู้สึกว่า ถึงเวลาแล้วที่จะต้องหาทางออกจากที่ที่วนวน จากผู้คน จากความสัมพันธ์หรือเหตุการณ์ Toxic ที่ทำให้เราไม่สบายใจ กับในพาร์ทของดนตรีที่เริ่มต้นด้วยชุดคอร์ดเหงๆ และเพิ่มเติมอารมณ์ด้วยริฟฟ์กีตาร์ที่ติดหู ตามมาด้วยจังหวะที่จะทำให้ทุกคนสามารถโยกตามเบาๆกันได้แบบฉบับของสไตลโซลป๊อป และปิดท้ายด้วยท่อนโซโล่กีตาร์ ที่จะทำหน้าที่สื่อสาร ในทุกสิ่งทุกอย่างของเพลงนี้

Song Bio “ทบทวน”



ชื่อศิลปิน: Mannish boy (แมนนิชบอย)

ชื่อเพลง: ทบทวน

แนวเพลง: Alternative

“ทบทวน” งานล่าสุดจาก Mannish boy (แมนนิช บอย)

คือบทเพลงที่ทำให้เรารู้สึกว่า ถึงเวลาแล้วที่จะต้องหาทางออกห่างออกมาจากที่ที่จนวายจากผู้คน จากความสัมพันธ์หรือเหตุการณ์ Toxic ที่ทำให้เราไม่สบายใจ และจากที่ที่ไม่ได้รู้สึกว่าเป็นตัวตนของเราเองจริงๆ และถึงเวลาแล้ว ที่เราจะต้องยืนหยัดในสิ่งที่เราเป็น และทบทวนกับชีวิตว่าเราได้เรียนรู้อะไรไปบ้างในช่วงชีวิตที่ผ่านมา

บทเพลงนี้ชวนให้คิดทบทวนสิ่งต่างๆ ความคิด ความรู้สึกในช่วงเวลาเหล่านั้น เหมือนเป็นเพื่อนคุยในยามที่เราปล่อยประโลมหัวใจตัวเอง ให้เราได้เข้าใจตัวเองและยอมรับตัวเองมากขึ้นในการใช้เวลาคิดทบทวนว่าตัวเองเป็นใคร เพื่อค้นหาคำตอบในใจให้เรารู้จักและรักตัวเองมากขึ้น โฟกัสตัวเอง ยอมรับความผิดพลาดและเรียนรู้จากมันเพื่อให้ได้ใช้ชีวิตต่อไป เรียนรู้และเติบโตไปเป็นตัวเองในเวอร์ชันที่ดีขึ้น

กับในพาร์ทของดนตรีที่เริ่มต้นด้วยชุดคอร์ดเหงๆ และเพิ่มเติมอารมณ์ด้วยริฟฟ์กีตาร์ที่ติดหู ตามมาด้วยจังหวะที่จะทำให้ทุกคนสามารถโยกตามเบาๆกันได้ในรูปแบบบีบของสไตส์โซลป๊อป และปิดท้ายด้วยท่อนโซโล่กีตาร์ ที่จะทำหน้าที่สื่อสาร ในทุกสิ่งทุกอย่างของเพลงนี้

Song (ไฟล์ mp3)

<https://drive.google.com/file/d/1wnELusInfEZYLMgGLmMdSuUPtjKa8Cfm/view?usp=sharing>